



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 65
SỐ 3478 (5228)

THỨ BA 30-10-2012

(16 THÁNG 9 NHÂM THÌN)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

Hội thảo về phòng chống tham nhũng khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Từ ngày 29 đến 30-10 tại thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, phối hợp với Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh, tổ chức Hội thảo trước đối thoại phòng-chống tham nhũng lần thứ XI khu vực miền Trung-Tây Nguyên với chủ đề “Công tác phòng-chống tham nhũng ở địa phương-Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo có 3 phiên làm việc với các nội dung: Tham nhũng và chống tham nhũng ở địa phương; sự tham gia của xã hội trong công tác phòng-chống tham nhũng ở địa phương; trao đổi kinh nghiệm về phòng-chống tham nhũng: những kiến nghị, đề xuất giải pháp.

HÀ SỰ (theo VOV)

Khi nhân dân đồng lòng

Làm đến nhà nào thì nhà ấy chịu trách nhiệm về điện, nước, tiền ăn giữa ca cho “nhân công” và tự nạo vét mương thoát nước trước nhà mình. “Làm vất vả nhưng chúng tôi đều thấy vui vì đây là con đường bà con chờ đợi suốt 20 năm rồi”-anh Bùi Công Thắng, người dân thôn 1 bệch.

(TRANG 4)

Lấy hạ tầng giao thông làm nền tảng xây dựng nông thôn mới

✍ NHƯ HƯỜNG

Trên cơ sở quy hoạch giao thông khu dân cư, những tuyến đường chưa đủ chiều rộng, ngoằn ngoèo, xã vận động nhân dân tham gia hiến đất để làm, chú trọng nâng cấp và làm mới giao thông vào các khu sản xuất.

(TRANG 4)



Ảnh: ĐỨC THỤY



Chặt chẽ hơn trong quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

(TRANG 3)

Vụ khai thác hơn 51 m³ gỗ ở Kông Chro



Liệu có ai tiếp tay cho lâm tặc phá rừng?

(TRANG 6)

Bánh mì que bình dân Phố núi



3

4

Sức sống mới ở làng Pi Ôm

5

Tìm đầu ra cho rau an toàn

6

Phá đường dây trộm cắp liên tỉnh

Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình bảo đảm các yêu cầu đề ra

● Sáng 26-10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 10, khóa II (mở rộng), báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Đảng ủy khối theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Dự Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng nhóm công tác Tỉnh ủy Hoàng Công Lữ nhận xét, đánh giá công tác tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối bảo đảm yêu cầu về chất lượng, nội dung, thời gian theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV-2012. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã hướng dẫn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng các bước cụ thể chuẩn bị cho công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

● Ngày 29-10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VI (mở rộng)... Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng nhóm công tác của Tỉnh ủy Phan Xuân Trường trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Hội nghị đã nghe Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phạm Ngọc Cẩn báo cáo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), với kết quả tiêu biểu: Quá trình chuẩn bị cho hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và các Ủy viên BTV Đảng ủy khối được tiến hành chu đáo, đảm bảo các trình tự thủ tục quy định. Việc tổ chức hội nghị, theo nội dung và yêu cầu của Bộ Chính trị, định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy. Bên cạnh việc xác định mặt ưu điểm và thành tựu đạt được là căn bản, hầu hết các vấn đề nổi cộm, bức xúc được các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và cá nhân góp ý đối với tập thể BTV Đảng ủy Khối đều được đưa ra xem xét.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Trường nêu rõ: Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đảm bảo các yêu cầu đề ra. Sau hội nghị, BTV Đảng ủy khối tiếp tục chỉ đạo cơ quan, bộ phận chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ các vấn đề có liên quan để trả lời tổ chức và cá nhân góp ý, kịp thời khắc phục những khuyết điểm và hạn chế, gắn với nâng cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân BTV Đảng ủy khối trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong sạch vững mạnh...

VĂN HƯƠNG-THANH NHẬT

Kết thúc Liên hoan đội tuyên truyền văn hóa trên biên giới

Sáng 29-10, tại Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, TP. Pleiku, đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan đội tuyên truyền văn hóa trên biên giới lần thứ VIII năm 2012 khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Qua 5 ngày đua tài (từ ngày 25 đến 29-10-2012) hơn 300 cán bộ, diễn viên là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa của 13 Đội tuyên truyền văn hóa (TTVH) các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã tham gia hơn 100 tiết mục (trong đó có 83 tiết mục ca múa, 13 tiểu phẩm, kịch thông tin, 4 tấu nhạc cụ, 1 tấu nói).

Kết thúc liên hoan, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tặng 4 bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong liên hoan gồm: Đội Quảng Trị, Gia Lai, Quảng Nam, Phú Yên.

XUÂN HOÀNG

Kết xử lưu động các đối tượng cướp tiền để ăn nhậu

Tại trụ sở UBND xã Đê Ar, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Mang Yang vừa tổ chức xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Toái (SN 1994, ở làng Dôn Hyang, xã Đê Ar) 36 tháng tù về tội "Cướp tài sản".

Vào khoảng 18 giờ ngày 14-2-2012, thấy anh Phan Trọng Dũng đứng đếm tiền, Toái đã nảy sinh ý định cướp tiền, nhưng do đông người nên không thực hiện được. Sau đó, Toái về nhà lấy con dao Thái Lan, rồi đi ra đầu làng Dôn Hyang chờ anh Dũng. Khi thấy anh Dũng đi xe mô tô đến, Toái chặn lại và dọa: "Có tiền không đưa cho tao, không tao đâm". Chưa kịp đưa tay vào túi lấy hết tiền ra thì Toái đã nhanh chóng lục túi của anh Dũng lấy chiếc điện thoại Nokia ra đập phá, rồi cướp 1,2 triệu đồng đi nhậu.

HOÀNG MINH

Thú chơi mới: Gà Thái lông nhung

Trong 2 ngày qua, ở đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku-đoạn gần Siêu thị Co.op Mart xuất hiện một người bán gà con với đầy đủ màu sắc sặc sỡ như màu đỏ, vàng xanh... thu hút rất nhiều người tò mò ghé xem và mua về nuôi.

Theo anh Mạnh-người bán, thì đây là giống gà Thái lông nhung được lấy về từ Đồng Nai, gà dễ nuôi, lớn rất nhanh khi trưởng thành có thể đạt trọng lượng khoảng 2 kg, mỗi con gà Thái lông nhung được bán với giá 25.000 đồng/con. Giải thích vì sao giá lại cao như vậy thì anh Mạnh nói: Vì phải lấy hàng từ Đồng Nai về, phải qua nhiều trạm kiểm dịch nên giá vận chuyển cao. Anh cho biết thêm khách hàng chủ yếu là bố mẹ

mua về cho con mình chơi và một bộ phận giới trẻ, thấy màu sắc đẹp nên mua về nuôi chơi hoặc tặng, mỗi người thường chỉ mua 1-2 con.

Trước đây, anh chủ yếu bán ở Quy Nhơn và chỉ mới lên TP. Pleiku bán được 2 ngày nay, số lượng mang theo khoảng hơn 400 con nhưng đã bán gần hết. Khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc của những con gà Thái lông nhung này thì anh Mạnh chỉ nói chung chung là do một công ty ở Đồng Nai (không biết tên công ty) nhập trứng từ Thái Lan về ấp, sau đó bán ra thị trường.

Chưa biết rõ nguồn gốc xuất xứ của loại gà này là gà Thái lông nhung hay là gà được nhuộm màu,



đã qua kiểm dịch hay chưa... thì nhiều người dân đã mua về nuôi, đặc biệt rất nguy hiểm cho trẻ em nếu những con gà này nhuộm phẩm màu, hay gà bị nhiễm bệnh...

Tin, ảnh: QUANG TẤN

Tin văn

● Nhân dịp "Liên hoan đội tuyên truyền văn hóa trên biên giới, bờ biển khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ VIII", từ ngày 25 đến 29-10-2012, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai đã bố trí 6 đội tuyên truyền văn hóa các tỉnh miền Trung về thăm và biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân 3 huyện biên giới Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai vào đêm 28-10.

THANH HƯƠNG

● Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) tổ chức ngày 28-10, tại vườn cây Đồi 12 (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) với sự tham gia của 90 thợ giỏi được tuyển chọn từ Hội thi cấp tổ, đội, đại diện cho 2.560 thợ thu hoạch mủ cao su toàn Công ty, trong đó có 20 thợ là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Trải qua 2 phần thi: Lý thuyết và thực hành, 100% thí sinh đạt kết quả giỏi và xuất sắc, trong đó xuất sắc chiếm 68,57%.

Giải nhất tập thể thuộc về Đồi 17 với 50 triệu đồng tiền thưởng. Giải Bàn tay vàng thuộc về Bùi Thị Thanh-Đồi 12 với 35 triệu đồng tiền thưởng.

NGUYỄN DUNG

● Sáng 29-10, ông Huỳnh Trung Luân-Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đak Lak cho biết: Một đàn voi rừng khoảng 20 con vừa quật chết một người ở xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đak Lak. Trước đó, vào lúc khoảng 8 giờ tối 27-10, bốn người dân xã Ea Lê trên đường đi kiếm cây mai về thì gặp đàn voi rừng tại tiểu khu 276, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH Hải Hà quản lý.

Do trời tối không thấy đường, những người này đã đi vào khu vực đàn voi này đang kiếm ăn và bị chúng truy đuổi. Do không chạy kịp, anh Cao Quang Cảnh (SN 1970, ở thôn 11, công an viên của xã Ea Lê) bị đàn voi quật chết, ba người dân còn lại may mắn thoát nạn.

HÀ SỰ (theo 24h)

Hội thảo tổng kết tư vấn dự án phát triển lâm nghiệp Flitch

Tại TP. Buôn Ma Thuột (Đak Lak), Ban Quản lý dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống (Flitch) vừa tổ chức hội thảo tổng kết tư vấn dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống nhằm tổng kết lại hoạt động của Văn phòng tư vấn trong thời gian qua ở khu vực Tây Nguyên. Tại hội thảo, Văn phòng tư vấn của dự án đã trình bày một số bài học kinh nghiệm của mình trong suốt thời gian hoạt động như: Hỗ trợ của tư vấn đối với dự án Flitch tại Lâm Đồng; nghiên cứu ứng dụng phân bón cho rừng trồng; quy hoạch, kế hoạch phát triển bảo vệ rừng bền vững; ứng dụng công nghệ GIS trong dự án; đánh giá về hợp phần nâng cao năng lực; hiệu quả của quỹ phát triển xã...

Flitch là dự án được triển khai từ ngày 6-7-2007 đến ngày 31-12-2014 nhằm quản lý rừng bền vững cùng với sự cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại 59 xã khu vực Tây Nguyên bằng chính sự tham gia của họ. Dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ ủy thác ngành Lâm nghiệp TFF tài trợ với vốn đầu tư là 91,6 triệu USD. Cho đến nay dự án Flitch đã đạt được nhiều thành quả tích cực với 1.681 ha theo mô hình nông-lâm kết hợp; cải tạo vườn hộ cho 5.025 hộ dân; giao khoán bảo vệ 54.498 ha rừng phòng hộ; 5.790 hộ được vay vốn sản xuất với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng; 655 lớp đào tạo được tổ chức với 20.571 lượt người tham gia...

BÁ THẮNG

"An toàn mọi lúc-Hạnh phúc mọi nơi"

● TỔNG BIÊN TẬP: ĐOÀN MINH PHUNG ● PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIÊN ● TRÌNH BÀY: KIM HƯƠNG ● TÒA SOẠN, TRỊ SỰ: 2A HOÀNG VĂN THU-THÀNH PHỐ PLEIKU
● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● E-MAIL: baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666
● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn
● VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ: 02 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA: 75 Hoàng Văn Thu, thị xã Ayun Pa
● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● Giá 1.850 đồng

XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng là Thông tư vô cùng quan trọng, dự kiến nguồn kinh phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Song vẫn còn khá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh một số điều, khoản.

Những dự án được đề cập đến trong Thông tư này là những dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn phát triển chính thức (ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước. Theo đó, chi phí quản lý dự án được quản lý trên cơ sở được lập phù hợp với nhiệm vụ quản lý dự án hàng năm và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Một số điều khá quan trọng về quản lý chi phí tư vấn cũng được Thông tư chú ý nhắc tới như trường hợp sản phẩm tư vấn đã hoàn thành nhưng không được sử dụng (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) thì chủ đầu tư cần phải thanh toán chi phí tư vấn đã thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp nhà thầu tư vấn phải sửa đổi, bổ sung công việc tư vấn đã hoàn thành theo yêu cầu của chủ đầu tư (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) thì chủ đầu tư cần phải thanh

Chặt chẽ hơn trong quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

HÀ DUY

Nhà tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng.
Ảnh: H.D



toán chi phí để thực hiện các công việc này trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn...

Được thể hiện khá chặt chẽ trong việc xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn, song theo ông Nguyễn Bá Thạch-Phó Trưởng ban Xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh: Đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt, có kiến trúc mang tính chất đặc thù thì phải tổ chức thi tuyển, theo đó, phải có Hội đồng chấm thi. Điều này đòi hỏi phải có kinh phí để tổ chức thi, trả thù lao cho Hội đồng chấm thi cũng như phải có kinh phí để trao giải thưởng. Nhưng hiện tại, các chi phí này không nằm trong chi phí quản lý dự án, mà lên kế hoạch riêng thì rất khó được

duyet. Bởi vậy, các công trình có các khoản chi này nên đưa vào mục chi phí chuyên gia, song phải quy định rõ ràng, cụ thể.

Cũng góp ý cho Thông tư, ông Phan Hữu Hiếu-Hội phó Hội Xây dựng Gia Lai cho rằng, một số điều khá quan trọng đã bị "bỏ quên". Ngoài các mục được xác định và quản lý chi phí quản lý dự án lần như chi phí tổ chức lập báo cáo đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, giám sát đầu tư, thi tuyển thiết kế kiến trúc; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, khảo sát địa chất công trình... thì còn

một chi phí nữa cũng quan trọng vô cùng nhưng không được nhắc tới là chi phí thiết lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đại diện cho các đơn vị thi công, ông Trọng Nghĩa-một chủ thầu xây dựng cho biết, trong quá trình thi công công trình, nhất là những công trình lớn, hầu hết các công nhân phải ở lại ngay tại công trình. Kéo theo đó là những chi phí phát sinh như: lán trại, điện, nước sinh hoạt cho công nhân... Bình thường, khoản này vẫn được tính vào dự toán công trình, song thường là thấp, và các chủ thầu phải gánh phần lớn chi phí này. Việc lập một dự toán riêng cho các khoản này là điều không thể, "vậy chi phí này nên đưa vào khoản nào đó, nếu không sẽ rất khó khăn cho chúng tôi"-ông Nghĩa bày tỏ.

Còn khá nhiều ý kiến xung quanh các điều khoản trong Thông tư hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn như chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thấp, tăng định mức chi phí thiết kế đối với các công trình ở biên giới và các vùng khó khăn... Điều chỉnh được những thiếu sót trên, tin rằng công tác quản lý chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn sẽ chặt chẽ hơn, rõ ràng, minh bạch hơn, theo đó, chất lượng công trình-từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng-sẽ được nâng lên, đảm bảo hơn.

H.D

Trên các tuyến phố ở Pleiku như Cách Mạng Tháng Tám, Hùng Vương, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo... đâu đâu cũng thấy những tủ bánh mì que nhỏ gọn nằm bên lề đường được trang trí với màu sắc sặc sỡ, bắt mắt và lúc nào khách cũng mua đông nườm nượp. Một chiếc bánh mì que nhỏ dài (trông giống hình que) bên trong phết một lớp pa-tê, vài miếng Lạp xưởng, rắc thêm ít rốc bông cùng các gia vị như hành ngò, nước sốt, tương... Chỉ đơn giản vậy mà bánh mì que được khá nhiều người ưa chuộng, không chỉ vì vị thơm ngon đặc biệt mang phong cách "Sài thành", mà với nhiều người thì loại bánh mì que thực sự quá bình dân và rẻ đến bất ngờ, chỉ 6.000 đồng đến 7.000 đồng/chiếc, trong khi những chiếc bánh mì bình thường bán trên địa bàn có giá từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng.

Tại tủ bánh mì que Tứ Hải đường Trần Hưng Đạo (TP. Pleiku), khách mua bánh mì tập trung khá đông, đến nỗi chủ quầy phải huy động 5-6 người luôn túc trực phục vụ. Theo nhiều khách hàng, sở dĩ ở đây đông như vậy là do tủ bánh nằm ở vị trí trung tâm thành phố (gần Bưu điện tỉnh). Đặc biệt hơn nữa, đây là tủ bánh mì que đầu tiên xuất hiện ở TP. Pleiku do chính chủ lò bánh mì que đứng ra bán.

Đang mãi mê chụp ảnh thì bất ngờ một chiếc xe tải đỗ xích ngay

Bánh mì que bình dân Phố núi

LÊ LAN

Chỉ mới xuất hiện ở Phố núi Pleiku chừng vài ba tháng, thế nhưng loại bánh mì que có nguồn gốc từ TP. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng "phủ" đầy các tuyến phố, trở thành thương hiệu bánh mì bình dân được nhiều người ưa chuộng.

trước tủ bánh mì... Càng bất ngờ hơn khi tài xế lại là một người phụ nữ - Chị Phan Thị Mỹ Nữ-chủ lò bánh mì que Tứ Hải tự mình lái xe chở bánh mì và nguyên liệu đến. Theo chị Mỹ Nữ lò bánh mì của chị (ở đường Phùng Khắc Khoan, TP. Pleiku) mỗi ngày cho ra lò khoảng vài chục ngàn chiếc bánh mì đủ kiểu theo đơn đặt hàng từ các nhà hàng tiệc cưới, tủ bánh mì cả ở thành phố lẫn các huyện lân cận. Riêng loại bánh mì que một ngày sản xuất khoảng vài ngàn chiếc, vừa bán tại quầy vừa nhập cho các tủ bánh trên địa bàn. "Mình theo nghề làm bánh mì đã 8 năm, đợt rồi vào TP. Hồ Chí Minh thấy loại bánh mì que thật hay, nó vừa mang hương vị truyền thống vừa có nét gì đó hiện đại như giấy gói được in hàng loạt có nhãn hiệu

đang hoàng trông vừa vệ sinh vừa chuyên nghiệp, giá cả lại khá "mềm" phù hợp với đa số người dân lao động. Vậy là mình học ngay, mang về Gia Lai chỉ mới vài tháng mà lan rộng đến không ngờ"-chị Mỹ Nữ tâm sự.

Rất nhiều người nhanh chóng chọn bánh mì que làm bữa sáng hoặc bữa xế quen thuộc, nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn, vật giá leo thang thì chiếc bánh mì que thực sự là món ăn ngon, rẻ. Chị Đoàn Thị Liễu (đường Nguyễn Du, TP. Pleiku) cho biết: Không chỉ mình mà cả gia đình mình đều là "fan" của bánh mì que, mỗi lần mua 5-6 ổ, thậm chí có hôm cả chục ổ". Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị truyền thống, giá cả bánh mì que cũng là điều hấp dẫn, nhất là các em học sinh. Em Nguyễn Thị Thanh



Một điểm bán bánh mì que.

Ảnh: L.L

Thúy-Trường THPT Pleiku so sánh: "Với 12.000 đồng nếu mua bánh mì bình thường chỉ được một chiếc nhưng nếu là bánh mì que thì em có thể mua 2 chiếc, mà chất lượng cũng chẳng kém".

"Trong thời gian tới mình sẽ cho ra lò loại bánh mì đặc biệt, có chả thịt, kèm theo khăn và tăm nhưng giá chỉ nhỉnh hơn một chút (7.000 đồng/ổ). Đặc biệt, chỉ cần gọi điện khách hàng sẽ được phục vụ tận nơi, với số lượng trên 10 ổ, nhân viên sẽ giao miễn phí. Mình sẽ cố gắng giữ giá nhằm chia sẻ với người tiêu dùng trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay"-chị Mỹ Nữ cho biết thêm.

Trước đó tại Gia Lai cũng có nhiều thương hiệu bánh mì du nhập như bánh mì Đại Phú với các loại bánh mì ngọt, bánh kem, bánh Hamburger, Pizza... Cao

cấp hơn có loại bánh mì Hamburger bán tại cửa hàng gà rán Jollibee (Co.op Mart Pleiku). Tuy nhiên, giá cả bánh mì tại các cửa hàng này khá cao, chỉ thu hút một lượng khách hàng nhỏ.

L.L

Bánh mì que (baguette) có nguồn gốc từ Pháp, thế nhưng loại bánh mì này chỉ nổi tiếng sau khi du nhập vào Việt Nam với thương hiệu bánh mì Sài Gòn. Đây là loại bánh mì được các tờ báo danh tiếng như Guardian, National Geographic bình chọn vào hàng top những loại thức ăn đường phố ngon nhất.

Lấy hạ tầng giao thông làm nền tảng xây dựng nông thôn mới

✎ NHƯ HƯỜNG

Là xã mới thoát ra khỏi xã đặc biệt khó khăn vài ba năm nay nên xã Đông, huyện Kbang còn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nhạy bén của địa phương trong việc tranh thủ các nguồn vốn Nhà nước đầu tư như: vốn 135, chương trình làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, do đó hệ thống giao thông ở các khu dân cư cơ bản được bê tông hóa. Hiện nay, xã Đông cũng đang tiếp tục đầu tư cho hạ tầng giao thông làm nền tảng xây dựng nông thôn mới.



Ảnh: ĐỨC THỤY

Tờ Mật là làng văn hóa kiểu mẫu. Đề án xây dựng nông thôn mới ở địa phương đã được làng tiếp thu và tổ chức thực hiện. Làng tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng và Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của bà con trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới giúp bà con thông suốt những việc mình phải làm như: chỉnh trang nhà cửa, đảm bảo môi trường vệ sinh, tham gia hiến đất, góp công, góp tiền... cùng với Nhà nước. Làng có 4 tuyến đường chính được bê tông hóa bằng nguồn vốn 135 và chương trình giao thông nông

thôn; trong đó có 1 tuyến đường làm trong năm 2012 này với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với mức đóng góp của mỗi hộ là 200 ngàn đồng. Hiện còn 5 tuyến đường nhánh trong làng chưa đảm bảo chiều rộng, quanh co, đang được vận động nhân dân hiến đất mở rộng và nắn chỉnh lại. Không chỉ đường làng mà đường vào khu sản xuất cũng được làng vận động nhân dân hiến đất để làm. Ông Đinh Dơi-làng Tờ Mật phấn khởi cho biết: Làng cũng đã vận động bà con chuẩn bị tiền bạc để làm đường vào khu sản xuất

và đường làng cho nghiêm chỉnh. Để có đường chở lúa, chở mì, nếu mình không hiến đất, cản trở thì làm sao xe đi lại được.

Để tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới, xã Đông xác định đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông là nền tảng, kể cả giao thông khu dân cư cũng như đường vào khu sản xuất. Tính đến nay, xã đã có hàng chục tuyến đường liên và nội thôn, làng được bê tông hóa với chiều dài trên 10 km. Trong đó, vốn huy động nhân dân đóng góp gần 1 tỷ đồng. Điển hình như năm 2011, xã vận động nhân dân thôn

3 tham gia đóng góp cùng Nhà nước làm cống qua suối hồ Mông vào khu sản xuất của thôn; kêu gọi Công ty cổ phần Khoáng sản Gia Lai (đang khai thác-chế biến quặng sắt trên địa bàn xã), hỗ trợ 150 triệu đồng để sửa chữa cầu treo qua sông Ba... Ông Trần Ngọc Thạch-Chủ tịch UBND xã cho biết: Về cơ sở hạ tầng, xuất phát từ những năm trước xã thực hiện chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hàng năm, UBND xã vận động nhân dân đóng góp, từ đó xã đã xây dựng được đường bê tông xi măng trong nội bộ khu dân cư, đến nay

hơn 90% đường khu dân cư đã hoàn thành, chỉ còn một số đường nhánh nhỏ.

Năm 2012, xã Đông được đầu tư trên 1,1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; trong đó đầu tư cho xây dựng cơ bản 600 triệu đồng, còn lại là hỗ trợ sản xuất, trong đó có hợp phần đầu tư xây dựng đường nội làng Bốc và khoan 2 giếng nước cho 2 làng Muôn và Rô. Xã đã tổ chức lấy ý kiến và nhân dân thống nhất mức đóng góp (thấp nhất là 600 ngàn đồng/hộ). Đồng thời trên cơ sở quy hoạch giao thông khu dân cư, những tuyến đường chưa đủ chiều rộng, ngoằn ngoèo, xã vận động nhân dân tham gia hiến đất để làm, chú trọng nâng cấp và làm mới giao thông vào các khu sản xuất. Ông Thạch cho biết thêm: Xã xác định tập trung cho hạ tầng sản xuất, đó là triển khai nâng cấp vào các khu sản xuất để vận chuyển vật tư hàng hóa thuận tiện hơn, nhân dân giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất; chuyển nhanh cơ cấu cây trồng hợp lý theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng hiệu quả kinh tế.

Với việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để làm khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới, sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước và nhất là sự tham gia ủng hộ, đóng góp tích cực của người dân, tin chắc công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Đông sẽ đạt nhiều kết quả, triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

N.H

Khi nhân dân đồng lòng

✎ PHƯƠNG LOAN



Bà con thôn 1 xã Ia Yok tham gia làm đường. Ảnh: P.L

Mặc dù đang là thời điểm thu hoạch cà phê niên vụ nhưng những ngày này ở thôn 1, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, bà con nông dân đã cất cử nhân lực tham gia làm đường giao thông nông thôn với một tinh thần hết sức phấn khởi. Họ quyết tâm hoàn thành con đường sớm nhất kịp đưa vào sử dụng trong vụ thu hoạch cà phê năm nay.

Cái nể hân hoan của tháng 10 Tây Nguyên như cổ vũ tinh thần làm đường giao thông của bà con nơi đây. Không “cờ giăng, trống giục”, không có “chủ thầu xây dựng” vậy mà cả tuần nay, ngày nào cũng vậy bà con thôn 1-xã Ia Yok tập trung ra đường từ sáng sớm. Ai vào việc nấy như thể một “đội quân” chuyên nghiệp đi làm đường vậy. Người thì phụ trách máy trộn bê tông, người đẩy xe rùa, người xúc đá, cát, người thì đầm mặt đường, tưới nước... tiếng máy trộn bê tông rào rào lẫn với tiếng cười, tiếng nói tạo nên một không khí lao động hết sức khẩn trương. Tranh thủ giờ giải lao tại chỗ, mọi người ăn chiếc bánh mì nạp thêm “năng lượng”, chúng tôi mới có cơ hội hỏi chuyện. Ông Hồ Thanh Tâm-Trưởng thôn 1 cho biết: “Đời sống của bà con chúng tôi cũng khá hơn rồi, cùng với Nhà nước chung sức xây dựng đường làng khang trang ai cũng nhiệt tình hưởng ứng”.

Con đường có chiều dài 3,5 km. Trước mắt bà con trong thôn đóng góp xây dựng 1,2 km. Chiều rộng mặt đường 3 mét, bê tông dày 16 cm, dự toán kinh phí hết 1,2 tỷ đồng. Nhà nước hỗ trợ 30% bằng 115 tấn xi măng và 100 triệu đồng tiền mặt, còn 70% là sự đóng góp của nhân dân. Thôn 1-xã Ia Yok có 138 hộ với 489 nhân khẩu. Mỗi hộ cử 1 người tham gia làm đường. Khi có chủ trương làm

đường bà con đã tự dỡ bỏ hàng rào, chặt cây, hiến đất để mở rộng lòng lề đường đủ tiêu chuẩn. Cái hay của bà con thôn 1 khi làm đường là làm đến nhà nào thì nhà ấy chịu trách nhiệm về điện, nước, tiền ăn giữa ca cho “nhân công” và tự nạo vét mương thoát nước trước nhà mình. “Làm vất vả nhưng chúng tôi đều thấy vui vì đây là con đường bà con chờ đợi suốt 20 năm rồi!”-anh Bùi Công Thắng người dân thôn 1 bộc bạch.

Chỉ còn 300 mét nữa là con đường bê tông của thôn 1 sẽ hoàn thành. Và đây là con đường bê tông đầu tiên thực hiện “Chương trình xây dựng nông thôn mới” của xã Ia Yok, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đối với người dân nơi đây mỗi mét đường bê tông hóa là minh chứng cho sự đồng lòng của người dân “xây dựng nông thôn mới”.

P.L

Sở Giáo dục-Đào tạo trả lời vấn đề Báo nêu

L.T.S: Vừa qua, Báo Gia Lai đăng bài “Những khuất tất ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi huyện Phú Thiện”. Sau đó, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo yêu cầu lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Thiện kiểm tra, làm rõ và có Công văn số 1276/SGDDT về vấn đề này.

Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Thiện đã thành lập tổ xác minh nội dung mà Báo Gia Lai đã đưa tin theo yêu cầu của Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo. Tổ công tác đã kiểm tra và xác minh làm rõ các nội dung mà Báo đã đưa tin kết quả báo cáo bằng Công văn số 98/BC-PGDĐT, ngày 2-10-2012 của Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Thiện.

Qua nội dung báo cáo của Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Thiện, Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai có ý kiến như sau:

- Thay mặt lãnh đạo ngành Giáo dục-Đào tạo xin chân thành cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình tâm huyết với tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp giáo dục của các đồng chí phóng viên và Ban Biên tập Báo Gia Lai trong thời gian gần đây đối với giáo dục tỉnh nhà.

- Tuy nhiên, tác giả của bài viết “Những khuất tất ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi huyện Phú Thiện” không có thông tin một cách chính xác từ thực tế của nhà trường mà đưa ra những kết luận thiếu chính xác làm cho dư luận xã hội hiểu, nghĩ không đúng về Ban Giám hiệu cũng như Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Làng Pi Ôm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa sau nhiều năm được các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội vận động xây dựng đời sống văn hóa mới nay đã có cuộc sống ấm no. Người dân trong làng đang thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới. Năm 2011, bà con trong làng càng vui hơn vì làng mình vẫn giữ được danh hiệu làng văn hóa.

Sức sống mới ở làng Pi Ôm

THANH LONG

Làng Pi Ôm hiện có 314 hộ với hơn 1.215 nhân khẩu. Là một làng Bahnar nên những năm trước đây đời sống bà con trong làng còn gặp rất nhiều khó khăn. Những năm qua, địa phương đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả, từng bước xóa đói giảm nghèo. Đời sống của người dân làng Pi Ôm ngày càng có chuyển biến đáng mừng. Ông A Jo-Trưởng thôn làng Pi Ôm phấn khởi nói: “Bà con làng mình có cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ Đảng và Nhà nước nhiều lắm. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông của làng được đầu tư xây dựng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, làng mình nhiều năm liền được công nhận làng văn hóa, bà con mình vui lắm. Rõ ràng sự cố gắng của mọi người đã có kết quả và được ghi nhận”.



Lớp mẫu giáo làng Pi Ôm học tại nhà rông.

Ảnh: T.L

Để kinh tế phát triển phù hợp với thực tế thời tiết, đất đai địa phương, người dân Pi Ôm xác định phát triển kinh tế nông nghiệp, trồng cây công nghiệp như cà phê, tiêu và chăn nuôi gia súc, gia cầm là mũi nhọn. Hàng năm, chi bộ làng Pi Ôm đã xây dựng kế hoạch sản xuất, cơ cấu mùa vụ để cùng trao đổi với bà con nhân dân nhằm tìm ra phương thức làm ăn mới có hiệu quả. Các buổi họp, làng đều tổ chức rút kinh nghiệm nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, tìm cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Nhờ có cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật, bà con trong làng đã trồng được hơn 10 ha lúa nước, năng suất lúa bình quân đạt hơn 30 tạ/ha. Cùng với cây lúa nước, lúa rẫy, hàng năm bà con nông dân còn trồng thêm hoa màu như bắp, mì, đậu đỗ các loại, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển, đàn bò của làng có trên 200 con.

Hiện làng Pi Ôm có 294 hộ khá, giàu và trung bình, chỉ còn 20 hộ đói nghèo khi giáp hạt. Có 100% gia đình trong làng đều được dùng điện lưới quốc gia; trẻ em trong độ tuổi từ mẫu giáo đến bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều được huy động ra lớp đạt

trên 90%. Lớp mẫu giáo làng Pi Ôm học tại nhà rông của làng cũng có gần 50 cháu theo học để các cháu không phải theo cha mẹ lên rẫy và ở nhà không có người trông giữ. Làng Pi Ôm hôm nay đang thay da đổi thịt, cuộc sống của người dân dần được ấm no hạnh phúc. Không chỉ phát triển về kinh tế mà đời sống tinh thần của bà con trong làng cũng từng bước được nâng cao. Hiện làng có hơn 70% số hộ đạt gia đình văn hóa... Chị H'Jao-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn cho biết thêm: “Ngoài phát triển kinh tế, làng mình không quên phát triển đời sống tinh thần. Hàng năm, làng thường xuyên tổ chức phong trào thể dục-thể thao, văn hóa-văn nghệ; những nét đẹp văn hóa của làng được bà con giữ gìn, phát huy và khôi phục”.

Để phát triển sản xuất, thị trấn Đak Đoa đã hỗ trợ nông cụ sản xuất, giống cây trồng và vật nuôi cho bà con, bên cạnh đó, có 90% số hộ trong làng được vay vốn xóa đói giảm nghèo từ các chương trình cho vay vốn hỗ trợ sản xuất do Hội Phụ nữ, Hội Nông dân quản lý. Các chương trình đầu tư của Nhà nước đã đưa đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào trong làng ngày càng phát triển. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo định hướng cho nhân dân đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản

xuất nông nghiệp. Đồi vợ chồng trẻ H'Yân và Lý chỉ mới chưa quá 30 tuổi, có 2 con nhưng đã có cơ ngơi khang trang nhờ vào làm vườn và chăn nuôi ở làng Pi Ôm nhận xét: “Cuộc sống bà con trong làng bây giờ so với những ngày trước thay đổi nhiều lắm. Lớp thanh niên như chúng em ở làng được hưởng dẫn cách làm ăn, được vận động sinh ít con để phát triển kinh tế, có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con”.

Sự đổi thay của làng trong thời gian qua đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đak Đoa. Đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ tiếp tục mang lại đời sống ấm no cho cộng đồng. Từ niềm tin đó, đồng bào làng Pi Ôm luôn sát cánh cùng với các dân tộc anh em trong huyện, phát huy khối đại đoàn kết, một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sự cần cù chịu khó của người dân cùng với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của bà con nơi đây sẽ ngày một tươi sáng hơn.

T.L



Gia đình ông Nguyễn Bền trồng rau theo mô hình VietGAP. Ảnh: H.A

Với ưu thế là vùng chuyên canh rau, cây cảnh lâu đời của toàn tỉnh, đến nay TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã phát triển hơn 300 ha rau xanh, năng suất bình quân 186 tạ/ha. Diện tích trên tuy không phải lớn nhưng điều đáng mừng là bà con nông dân đã bước đầu biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến các mô hình sản xuất rau an toàn...

Kon Tum:

Tìm đầu ra cho rau an toàn

HẢI ANH

Tuy nhiên, có một nghịch lý đáng buồn lại đang diễn ra, đó là tại chính các vùng chuyên sản xuất rau an toàn, nhiều khi, đầu ra cho dòng sản phẩm này vẫn là bài toán đầy thử thách.

Theo số liệu của Phòng Kinh tế TP. Kon Tum, thì nhu cầu rau, quả thực phẩm của thành phố trong năm 2012 khoảng 16.400 tấn, khả năng sản xuất trên địa bàn chỉ đáp ứng được khoảng 66%, số còn lại phải nhập khẩu từ các tỉnh bạn như Gia Lai, Lâm Đồng... Nguồn rau, rau xanh bổ sung cho thành phố trong thời gian qua chủ yếu là rau quả xứ lạnh Đà Lạt (súp lơ, cải bắp, cải xanh, cải ngọt, đậu các loại...) và một vài loại rau của huyện Đak Hà. Trước đòi hỏi lớn về rau sạch, TP. Kon Tum đã phát triển các vùng chuyên canh sản xuất rau tập trung (hướng đến sản xuất rau an toàn) tại các phường: Thắng Lợi, Thống Nhất, Trường Chinh, Trần Hưng Đạo và các xã ven như: Đak Blà, Đoàn Kết... Trong đó đã triển khai hai điểm sản xuất rau an toàn tại phường Trường Chinh với quy mô 7 ha và tại tổ 4, phường Thắng Lợi với quy mô 3 ha. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất rau an toàn cao, lại chưa tạo dựng được thương hiệu, nên giá tiêu thụ rau an toàn trên thị trường chỉ ngang bằng với rau thông thường, từ đó chưa khuyến khích được nông dân đầu tư mở rộng sản xuất.

Ông Nguyễn Bền-người dân tại tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum là một trong những người đầu tiên tham gia trồng rau an toàn theo mô hình VietGAP (thực hành nông nghiệp tốt) do Chi cục Quản lý Đo lường Chất lượng Nông-Lâm-Thủy sản tỉnh Kon Tum (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) triển khai từ đầu năm 2010 tại phường Thắng Lợi chia sẻ: “Sau một thời gian được hướng dẫn trồng rau an toàn theo mô hình VietGAP, tôi thấy có rất nhiều lợi ích, như biết cách sử dụng đất hiệu quả, biết sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đúng lúc, đúng liều

lượng..., hơn hết là an toàn cho bạn thân và người sử dụng”. Song, cũng như nhiều hộ gia đình khác khi tham gia mô hình VietGAP, tất cả các sản phẩm sau khi thu hoạch của gia đình ông Bền đều được Trung tâm Đo lường Chất lượng Nông-Lâm-Thủy sản vùng II (tại Đà Nẵng) kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn. Nhưng khi bán ra thị trường, giá rau an toàn cũng chỉ ngang ngửa với rau sản xuất bình thường, do vậy hiệu quả kinh tế mang lại không cao.

Tương tự như gia đình ông Bền, gần chục hộ gia đình khác tại tổ 4, phường Thắng Lợi cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự. Toàn bộ sản phẩm rau an toàn sau khi thu hoạch về đều chỉ biết bán lại cho các thương lái hoặc mang ra chợ đêm bán với giá thành không khác gì so với rau, quả bình thường. Anh Nguyễn Văn Chương-một nông dân phường Thắng Lợi cho biết: “Khi thấy gia đình tôi tham gia trồng rau theo mô hình VietGAP, rất nhiều hộ dân khác trong vùng cũng đều muốn tham gia, nhưng khi các sản phẩm sau khi thu hoạch bán ra thị trường cũng giống như rau, quả sản xuất bình thường thì họ lại thối lui không muốn tham gia nữa”.

Ông Trần Diệp Duy-Phó Trưởng phòng Kinh tế TP. Kon Tum cho biết: Sản phẩm rau an toàn trên địa bàn thành phố hiện nay đang gặp khó khăn về đầu ra, hiện chưa có văn bản quy định bắt buộc các đối tượng kinh doanh, buôn bán trên thị trường phải tiêu thụ sản phẩm an toàn, có địa chỉ, có nguồn gốc... Để giúp bà con có đầu ra ổn định, Phòng đã giới thiệu điểm bán cho Tổ sản xuất rau an toàn VietGap phường Thắng Lợi, nằm trên đường Lê Hồng Phong và Trung tâm Thương mại Kon Tum. Tuy nhiên, việc kinh doanh rau an toàn tại đây có tồn tại và phát triển hay không còn phụ thuộc vào năng lực kinh doanh, cam kết bảo đảm rau an toàn cho người tiêu dùng của tổ sản xuất...

H.A

Vụ khai thác hơn 51 m³ gỗ ở Kông Chro: Liệu có ai tiếp tay cho lâm tặc phá rừng?

✍ **LÊ ANH**

Từ trung tâm xã Chư Krei, chỉ mất chừng 20 phút theo trục đường chính của xã, chúng tôi đến được nơi “lâm tặc” tập kết gần 2 m³ gỗ đã xẻ hộp để chờ vận chuyển. Đó là bãi đất trống nằm bên lề đường gần làng Hach Gió. Theo sự chỉ dẫn của ông Nguyễn Văn Nhất-Trưởng Công an xã Chư Krei, chúng tôi tiếp tục men theo con đường mòn giữa cánh rừng, không khó khăn lắm để đến với hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép, tại lô 1, khoảnh 2, tiểu khu 738, trạng thái rừng IIIA2, nơi 106 cây cặm xe, cặm chít với đường kính từ 30 cm đến 60 cm bị đốn hạ với tổng khối lượng thiệt hại lên đến 51,630 m³. Tại đây, những cây cặm xe, cặm chít vừa bị đốn hạ nằm ngổn ngang, số mới khai thác lá chưa kịp khô, cạnh đó một số cây cũ chỉ còn lại vỏ...

Quả thật, sau khi thực địa hiện trường, nhiều nghi vấn được đặt ra cho lực lượng chức năng tại đây khi để “lâm tặc” tự do xẻ “thịt rừng”. Vì ở đây chỉ có một con đường độc đạo, muốn đến điểm khai thác phải qua chốt trực của cán bộ quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa ngay tại nút thắt ngã ba làng Hach Gió (cách đó hơn 1 km). Với một khoảng cách ngắn như vậy, trong điều kiện những âm thanh phát ra giữa rừng núi luôn có tiếng

Gần một tuần sau khi phát hiện vụ khai thác hơn 51 m³ gỗ tại xã Chư Krei, huyện Kông Chro, phóng viên Báo Gia Lai có dịp quay trở lại hiện trường vụ việc. Chứng kiến cảnh tượng rừng bị xẻ thịt ngay trước “mũi” cả một bộ máy có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, quả thật không khác gì chuyện “con voi chui lọt lỗ kim”...

vang lớn, vậy vì sao cán bộ phụ trách địa bàn của Công ty lại không phát hiện? Hơn nữa, nếu lọt qua được điểm này, di chừng 4 km là trụ sở của UBND xã Chư Krei, nên chỉ còn cách “mọc thêm cánh” lâm tặc mới có thể đưa gỗ ra khỏi rừng. Tuy nhiên, điều đó lại xảy ra, khi theo phản ánh của người dân, hầu như ngày nào ở đây lâm tặc cũng dùng xe máy vận chuyển gỗ ra khỏi xã. Liệu có ai tiếp tay cho lâm tặc phá rừng?

Đem nghi vấn này trao đổi với ông Trần Ngọc Anh-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, ông khẳng định: “Quả thật, tôi cũng thấy bất ngờ khi sự việc xảy ra, vì đến chiều 18-10 anh em báo cáo về Công ty, địa bàn không có sự việc gì xảy ra. Nếu làm việc mà không tin tưởng



Những cây gỗ cặm chít vừa mới bị đốn hạ.

Ảnh: L.A

vào anh em cấp dưới thì không thể làm được... Sau khi cơ quan chức năng có quyết định khởi tố vụ án, chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác địa bàn với 3 cán bộ của Công ty là Trần Anh Quý, Trần Văn Quý, Trương Ngọc Viễn để báo cáo giải trình vụ việc, đồng thời khi Cơ quan Điều tra làm rõ sẽ có hình thức xử lý...”.

Ông Vũ Xuân Chức-kiểm lâm địa bàn xã Chư Krei cho biết: “Tôi vừa mới nhận công tác địa bàn tại đây vào ngày 14-9, nhưng qua nắm tình hình ban đầu, ngày 4-10 khi Ban Pháp chế của huyện về làm việc với xã, tôi đã báo cáo về tình hình lâm tặc dùng xe máy, cửa vào rừng khai thác gỗ và đề xuất hướng xử lý. Tuy nhiên, trong thời gian này tôi đang tham gia vào việc giải quyết vấn đề một số hộ đồng bào

dân tộc Dao di cư tự do vào địa bàn nên chưa kịp triển khai thực hiện truy quét. Nhưng về phần mình, tôi cũng đã thẳng thắn viết kiểm điểm, nhận trách nhiệm với việc xảy ra trên địa bàn mình phụ trách...”.

Tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi được biết, trước khi Chủ tịch UBND huyện Kông Chro nhận được tin báo (19-10) và triển khai đoàn liên ngành vào kiểm tra hiện trường (20-10), ngày 18-9, ông Đinh Đơm-Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Krei đã phát hiện tình hình và trao đổi với chủ tịch UBND xã, cùng với đó, ngày 18-9, ông Đinh Thanh và Đinh Văn Đình-công an viên của xã cũng phát hiện ở khu vực trên có một nhóm đối tượng khai thác gỗ, tịch thu một máy cưa. Tuy nhiên, tất cả những

tin báo đó lại không được xã báo cáo lại với UBND huyện hay phối hợp với các ban ngành liên quan để triển khai kiểm tra. Về vấn đề này, ông Nguyễn Tường Khang-Chủ tịch UBND xã Chư Krei giải thích: “Quả thật có chuyện như vậy, nhưng tôi nghĩ xã có thể triển khai giải quyết được, vì từ trước đến nay, người dân xã Chư Krei có tinh thần bảo vệ rừng rất tốt. Tôi thừa nhận sự chủ quan, lơ đãng trong quản lý và cũng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, hình thức kỷ luật với huyện khi để tình trạng này xảy ra. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu, nếu cán bộ nào của xã có hiện tượng tiêu cực sẽ xử lý nghiêm...”.

Những người có trách nhiệm đều đưa ra cho mình một lý do để giải thích, tuy nhiên không thể phủ nhận, đã từ lâu công tác quản lý, bảo vệ rừng ở đây bị buông lỏng. Văn bản chỉ đạo, phối hợp cũng có rất nhiều, nhưng phải chăng tất cả được lưu vào hồ sơ để... làm cảnh? Trong khi đó, hình thức xử lý, kỷ luật cán bộ liên quan mới chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo, khiển trách, luân chuyển công tác sang địa bàn khác, chưa đủ sức răn đe nên mới có chuyện 106 cây cặm xe, cặm chít ngang nhiên bị lâm tặc đốn hạ ngay trước “mũi” cả một bộ máy có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, quả thật không khác gì chuyện “con voi chui lọt lỗ kim”.

L.A

Từ nguồn tin của quần chúng, Công an phường Đoàn Kết nghi vấn tại hộ Lê Trọng Hải, tổ 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa có những biểu hiện khả nghi về hành vi xẻ thịt bò trộm. Lập tức Công an phường Đoàn Kết phối hợp Công an thị xã mời các đối tượng đang tham gia xẻ thịt bò tại nhà Hải về Công an thị xã để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh, Công an thị xã đã bắt giữ Nguyễn Trọng Phúc, (SN 1982) trú tại làng Mù, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Kim Quân (SN 1991), trú tại điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, còn đối tượng Nguyễn Cai (SN 1989) tên khác là Nguyễn Văn Quý, trú thôn Đức Lập, xã Ia Rót, thị xã Ayun Pa đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo lời khai của Phúc và Quân, khoảng 14 giờ ngày 16-10, Cai rủ Phúc và Quân vào làng Chư Gu, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa trộm cắp một con bò, sau đó xẻ thịt ngay tại chỗ rồi bỏ vào 2 bao tải mang về nhà Hải để đem đi tiêu thụ. Trong lúc đang phân chia thịt bò thì bị lực lượng Công an thị xã bắt giữ. Qua đấu tranh, Phúc và Quân đã khai nhận thêm nhiều vụ trộm cắp khác. Kể từ tháng 7-2012 đến nay, dưới sự chủ mưu của Nguyễn Cai, Phúc, Quân và một đối tượng khác là Rô Thôn (SN 1988) trú tại buôn Lang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa đã thực hiện 4 vụ trộm tại huyện Krông Pa trong đó đã trộm 3 con bò và 1 xe máy (thu giữ 1 con bò và 1 xe máy), tại thị xã Ayun Pa trộm 1 xe máy (thu giữ 1 xe máy),

Phá đường dây trộm cắp liên tỉnh

✍ **HỒNG SƠN**

Vừa qua, Công An thị xã Ayun Pa đã phá vụ án trộm cắp bò, xe máy liên tỉnh do nhiều đối tượng thực hiện.



Các đối tượng trộm cắp. Ảnh: H.S

tại huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak, trộm 5 xe máy (thu giữ 2 xe máy), tại huyện Ia Pa trộm 1 con bò (thu giữ 39 kg thịt bò).

Đến ngày 22-10, Công an thị xã đã phát hiện đối tượng Cai và Thôn cùng đồng bọn đang lẩn trốn tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa nên tổ chức truy bắt. Tại Cơ quan Điều tra Công an thị xã, Cai đã thừa nhận mọi hành vi trộm cắp theo như lời khai của Phúc và Quân. Ngoài ra, Cai còn khai thực hiện tại huyện Kông Chro trộm 3 xe máy, huyện Ia Pa trộm 2 xe máy và 4 con bò.

Để thuận tiện cho công tác điều tra mở rộng vụ án ở các địa phương, Công an thị xã đã giao tất cả 4 đối tượng cho Công an huyện Krông Pa và thông báo cho Công an các huyện Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro (Gia Lai), Ea Hleo (Đak Lak) phối hợp điều tra mở rộng vụ án và tiếp tục củng cố hồ sơ truy tố trước pháp luật.

H.S

Chủ tịch UBND xã bị tố đòi hối lộ

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 3535/UBND-KSTT về việc xử lý phản ánh của công dân liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính. Trước đó, vào ngày 19-10-2012, thông qua điện thoại, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được phản ánh của ông Nguyễn Văn Hưng (trú thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) về việc ông này đi làm thủ tục đăng ký kinh doanh bị cán bộ tổ thái độ nhiều khê. Cụ thể ông Hưng kể rằng: Ông đến UBND xã Ia Hla xác nhận vào giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. Chủ tịch UBND xã Ia Hla yêu cầu ông đóng 2 triệu đồng mới xác nhận vào đơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu UBND huyện Chư Pưh khẩn trương kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả giải quyết trước ngày 31-10-2012.

NGỌC LINH

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2012 CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH GIA LAI

(Kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16-10-2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

(Tiếp theo số báo 3477 ra ngày 30-10-2012)

S T T	Đơn vị tuyển dụng	Vị trí việc làm cần tuyển dụng	Số lượng cần tuyển	Tuyển dụng vào ngạch Mã ngạch	Khung năng lực		
					Chuyên môn		Yêu cầu khác
					Trình độ	Ngành nghề đào tạo	
15.18	Trung tâm Y tế huyện Kbang		19				
1	Bệnh viện		4	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
		Công tác khám-chữa bệnh; chăm sóc bệnh nhân	1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Y chuyên khoa Tai-Mũi-Họng	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Y chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt	
			1	Y sĩ (16.119); Bác sĩ (16.118)	Trung cấp trở lên	Y chuyên khoa Mắt	
			2	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Y chuyên khoa Sản	
			2	Điều dưỡng ĐH (16.120)	Đại học	Điều dưỡng	
			2	Điều dưỡng TH (16.121)	Trung cấp	Điều dưỡng	
			1	Nữ hộ sinh chính (16.124)	Trung cấp	Nữ hộ sinh	
2	Ban Y tế Dự phòng	Công tác y tế dự phòng	2	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa; Y tế cộng đồng	
3	Trạm Y tế xã Sơ Pai	Thực hiện các chương trình mục tiêu y tế (tại Trạm Y tế xã)	1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
4	Trạm Y tế trung tâm xã Sơn Lang		1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
5	Trạm Y tế trung tâm xã Tô Tung		1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
15.19	Trung tâm Y tế huyện Chư Prông		4				
1	Ban Y tế Dự phòng	Công tác y tế dự phòng	3	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
2	Trạm Y tế tuyến xã		1	Y sĩ (16.119); Bác sĩ (16.118)	Trung cấp trở lên	Y đa khoa	
15.20	Trung tâm Y tế huyện Kông Chro		27				
1	Bệnh viện	Công tác khám-chữa bệnh	7	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
2	Ban Y tế Dự phòng	Công tác dự phòng	1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa; Y tế cộng đồng	
		Thực hiện các chương trình mục tiêu y tế (tại Trạm Y tế xã)	12	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
			3	Y sĩ (16.119); Bác sĩ (16.118)	Trung cấp trở lên	Y đa khoa	
			2	ĐD TH (16.119); Điều dưỡng ĐH (16.120)	Trung cấp trở lên	Điều dưỡng	
			2	Nữ hộ sinh chính (16.124); Nữ hộ sinh CC (16.123)	Trung cấp trở lên	Nữ hộ sinh	
15.21	Trung tâm Y tế huyện Krông Pa		21				
1	Bệnh viện	Kế toán	2	Kế toán viên (16.031)	Cao đẳng trở lên	Kế toán	
		Khám và điều trị	1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Mắt	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Răng hàm mặt	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Tai mũi họng	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Đông Y	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Ngoại tổng quát	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Ngoại CT	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Nội	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Nhi	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học trở lên	Hồi sức cấp cứu	
			2	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
			2	Điều dưỡng TH (16.121); Điều dưỡng ĐH (16.120)	Trung cấp trở lên	Điều dưỡng Nha	
			1	KTV chính Y (16.127); KTV CCY (16.126)	Trung cấp trở lên	Gây mê hồi sức	
			1	Dược sĩ ĐH (16.134)	Đại học	Dược	
2	Ban Y tế Dự phòng	Công tác dự phòng	2	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa; Y tế cộng đồng	
3	Trạm Y tế xã Ia Mláh	Cấp phát thuốc	1	Dược sĩ TH (16.135); Dược sĩ ĐH (16.134)	Trung cấp trở lên	Dược	
4	Trạm Y tế thị trấn Phú Túc	Khám, điều trị	1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
15.22	Trung tâm Y tế huyện Mang Yang		13				
1	Bệnh viện	Khám chữa-bệnh, chăm sóc bệnh nhân	1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
			3	Điều dưỡng TH (16.121)	Trung cấp	Điều dưỡng	
			1	KTV chính Y (16.127); KTV CCY (16.126)	Trung cấp trở lên	Gây mê hồi sức	
		Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế	1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa; Y tế cộng đồng	
			1	Y sĩ (16.119)	Trung cấp	Y đa khoa; Y tế cộng đồng	
			1	Nữ hộ sinh chính (16.124)	Trung cấp	Nữ hộ sinh	
3		Chăm sóc bệnh nhân	1	Điều dưỡng TH (16.121)	Trung cấp	Điều dưỡng	
4	Trạm Y tế xã Đak Jơ Ta	Khám-chữa bệnh	1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y đa khoa	
5	Trạm Y tế xã Đak Yá	Chăm sóc bệnh nhân	1	Điều dưỡng TH (16.121)	Trung cấp	Điều dưỡng	
		Đồ dể, chăm sóc bệnh nhân	1	Nữ hộ sinh chính (16.124)	Trung cấp	Nữ hộ sinh	
15.23	Trạm Y tế xã Kon Chiêng		38				
1	Trung tâm Y tế TP. Pleiku	Quản lý thiết bị y tế	1	Kỹ thuật viên (13.096); Kỹ sư (13.095)	Trung cấp trở lên	Thiết bị y tế	
	Hành chính	Nhân viên văn thư	1	Cs văn thư (01.004); CV văn thư (01.003)	Trung cấp trở lên	Văn thư-Lưu trữ	
		Công tác khám-chữa bệnh và phục vụ bệnh nhân	1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y chuyên khoa Tai-Mũi-Họng	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y chuyên khoa Mắt	
			1	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y chuyên khoa Sản	
			2	Bác sĩ (16.118)	Đại học	Y chuyên khoa Ngoại	



● Bộ Tài chính ban hành dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng tại biểu thuế xuất khẩu. Theo dự thảo, thuế xuất khẩu gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ, dác gỗ hoặc đẻo vuông thô sẽ tăng từ 0% hiện nay lên 10%. Gỗ đại thùng, cọc chẻ, sào, cột và cọc bằng gỗ, vót nhọn, nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, phù hợp cho sản xuất ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; dăm gỗ và các dạng tương tự cũng sẽ bị áp mức thuế xuất khẩu 5%. Thuế xuất khẩu tấm gỗ để làm lớp mặt, làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ép có độ dày không quá 6 mm; gỗ được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) cũng sẽ tăng từ 0% lên 5%.

● Ngày 29-10, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã thông báo rộng rãi cho các đơn vị khai thác du lịch về kế hoạch đóng cửa sân bay khoảng 6-8 tháng, kể từ tháng 3-2013. Tỉnh này cũng đang lên kế hoạch để trung chuyển khách bay từ Huế đi Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Cao-Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết chi phí sửa đường băng sân bay Phú Bài tốn 500-600 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đầu tư. Sau khi sửa chữa có thể khai thác trong khoảng 15 năm.

● Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp (DN) nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam năm 2012, với tổng số thuế đã nộp lên tới 54.000 tỷ đồng, trong đó DN nhà nước chiếm 58,44%.

Bảng xếp hạng 1.000 được xây dựng dựa trên kết quả điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Vietnam Report, thông tin cung cấp bởi cơ quan hữu quan và dữ liệu phản hồi từ các DN được điều tra... Nhóm 10 DN nộp thuế thu nhập cao nhất gồm có 8 DN nhà nước, 1 DN liên doanh và 1 DN tư nhân.

HÀ SỰ (Tổng hợp)

Úc tìm chỗ trong “thế kỷ của châu Á”

Úc đang đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tối đa hóa việc hợp tác kinh tế với Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi lên khác của châu Á để đưa nước này vào nhóm 10 nước giàu nhất thế giới vào năm 2025.

Thủ tướng Úc Julia Gillard ngày 28-10 đã nhấn mạnh “quy mô và tốc độ tăng trưởng của châu Á thật sự gây sốc và ở đó có nhiều thách thức lẫn cơ hội”. Người Úc từng coi châu Á là một mối đe dọa về quân sự và kinh tế, nhưng khu vực này đã thay đổi. Điều này đòi hỏi Úc ngày nay cũng phải có sự thay đổi.

Với kế hoạch “Nước Úc trong thế kỷ của châu Á”, Úc đang đề ra hàng loạt mục tiêu nhằm tranh thủ sự



tăng trưởng nhanh chóng của khu vực kinh tế lớn toàn cầu, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ. Vào năm 2025, Úc kỳ vọng GDP bình quân đầu người sẽ nhảy vọt lên top 10 nước hàng đầu thế giới so với hiện nay là thứ 13, theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

(theo TuoiTre)

Tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên trở về Trái đất an toàn

Ngày 29-10, SpaceX Dragon-tàu vũ trụ của công ty tư nhân SpaceX có trụ sở tại California, Mỹ, đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, phía Tây Mexico, sau khi hoàn thành sứ mệnh ở trên trạm vũ trụ quốc tế ISS dài 18 ngày.



Con tàu này thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, ông chủ của Paypal. Trong một hợp đồng khác trị giá 440 triệu USD với NASA, đội ngũ kỹ sư của SpaceX đang tiến hành nghiên cứu nâng cấp SpaceX Dragon trở thành phi thuyền có người lái, có thể đưa một vài phi hành gia lên vũ trụ và trở về.

Trong chuyến trở về, SpaceX Dragon đã mang theo hàng đặc biệt là các thiết bị hư hỏng và các mẫu y tế do các nhà du hành thu thập trên ISS trong suốt một năm qua. Sứ mệnh tiếp theo của SpaceX Dragon dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2013.

(theo SGGP)

Indonesia công bố các chính đảng tham gia tranh cử

Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia (KPU) vừa công bố danh sách các chính đảng vượt qua vòng xác minh đầu tiên trên giấy tờ về mặt thủ tục pháp lý và hành chính, tiếp tục lọt vào vòng xác minh thứ hai trên thực tế để được quyền tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm 2014.

Đã có tất cả 34 chính đảng đăng ký tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ít hơn so với con số 46 đảng trong cuộc tổng tuyển cử lần trước năm 2009. Tuy nhiên, đã có 18 chính đảng không đáp ứng đầy đủ các quy định về mặt thủ tục để có thể được quyền tham gia tranh cử. KPU bắt đầu vòng xác minh thực tế từ ngày 29-10, và dự kiến sẽ công bố danh sách cuối cùng các chính đảng được quyền tham gia tranh cử vào ngày 6-1-2013.

(theo TTXVN)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KBANG Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Tên đơn vị mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Kbang.
Tên gói thầu: Mua sắm trang-thiết bị y tế năm 2012.
Tên dự án: Mua sắm trang-thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn.
Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2012.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
Thời gian phát hành HSYC chào hàng cạnh tranh từ 8 giờ ngày 29-10-2012 đến 15 giờ ngày 5-11-2012 (trong giờ hành chính).
Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: **Phòng Kế hoạch-Tài chính Trung tâm Y tế huyện Kbang; địa chỉ: 67 Lê Lợi, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai** (thông tin chi tiết xin liên hệ **Phòng Kế hoạch- Tài chính Trung tâm Y tế huyện Kbang**, Điện thoại, Fax: **(059) 3834888**.
Hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất (chào giá) chậm nhất 15 giờ ngày 5-11-2012 tại Phòng Kế hoạch-Tài chính-Trung tâm Y tế huyện Kbang.

Đài Truyền thanh-Truyền hình Chư Sê Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Tên đơn vị mời chào hàng: Đài Truyền thanh-Truyền hình Chư Sê.
Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị truyền thanh.
Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2012.
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
Thời gian gửi hồ sơ chào hàng từ 7 giờ 30 phút ngày 30-10-2012 đến trước 10 giờ ngày 3-11-2012.
Địa điểm nhận hồ sơ chào hàng: Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Chư Sê. Điện thoại: **(059) 3851146**.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 3-11-2012, tại Đài Truyền thanh-Truyền hình Chư Sê.
Kính mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện tham gia dự thầu.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quang Khải Thông báo tuyển dụng

Kế toán tổng hợp: 1 người.
Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính-Kế toán.
Có kinh nghiệm 3 năm làm kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng.
Làm việc tại TP. Pleiku, lương thỏa thuận. Có thể làm việc bán thời gian.
Liên hệ: **Anh Hồng-0903586477** tại địa chỉ: **66A Lê Hồng Phong, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai**.

Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm tạ: Quý Thượng tọa, Đại đức, Ni cô, Sư thầy chùa Bửu Thắng, chùa Bửu Nghiêm, chùa Quang Minh, chùa Vĩnh Nghiêm; cán bộ, tổ chức đoàn thể và nhân dân tổ 8 phường Hoa Lư; Chi hội Người cao tuổi phường Hoa Lư, TP. Pleiku; các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bà con nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa; cán bộ nhân viên Công ty Comexim Gia Lai.
Trong những ngày qua quý vị đã đến gia đình chúng tôi để chia buồn, tụng niệm, phúng điếu, gửi điện hoa, vòng hoa, liễn thờ, phục vụ tang lễ và tổ chức lễ truy điệu để đưa tiễn linh cữu mẹ, bà, cố chúng tôi là bà **Trần Thị Xí** thường trú tại: 26 Lương Thanh, phường Hoa Lư về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong quá trình tổ chức tang lễ không tránh khỏi những sai sót kính mong quý vị lượng thứ cho gia đình.

Trưởng nam: **Nguyễn Thái Bình**
Cùng con cháu đồng cảm tạ!

Thông báo chủ sở hữu

Tôi tên: **NGUYỄN THỊ NHUNG**
Địa chỉ: **69 Ngô Gia Tự, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai**.
Hiện tôi đang có 2 chiếc máy chuyên dùng sau:
1. Xe Bang hiệu KOMATSU. Số máy: 4D120-11-76447; số khung: GD313H-2632.
2. Xe ủi D50P KOMATSU. Số máy: 4D130-1-24450; số khung: D50P-16-65410.
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có tổ chức, đơn vị, cá nhân nào tranh chấp, tôi sẽ làm thủ tục sở hữu 2 chiếc máy trên theo luật định.



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CHƯ SÊ

Đơn vị tặng báo Gia Lai cho các chi hội Cựu chiến binh và các cán bộ từ 30 năm tuổi Đảng trở lên của hai huyện Chư Sê và Chư Pưh



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU MANG YANG

Đơn vị tài trợ 120 tờ báo Gia Lai/kỳ cho 112 chi hội Cựu chiến binh và 8 chi hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Đak Đoa



CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH GIA LAI

Đơn vị tặng báo Gia Lai cho Hội Phụ nữ cấp xã trong tỉnh